

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 26 กรกฎาคม 2559

เรื่อง

1. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: พอใจมาก
2. บิ๊กตุ๋นยันยันได้ พัฒน่ายั่งยืน! ลงพื้นที่นราธิวาส ยะลาปัตตานีมีข่าว
3. ไฟเขียวสามเหลี่ยมมั่นคงเมืองต้นแบบชายแดนใต้
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตฯ
5. ปักป้ายยึดที่ดินสปก.อุตราฯ
6. เร่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรไทยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทางรอดวันนี้
7. เกษตรกรได้ร่องยกเว้นยึดที่สปก.
8. ภาพข่าว: ขับเคลื่อน Agri-Map
9. ภาพข่าว: วอนอย่าไล่ที่

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ  
ไทยโพสต์  
ไทยโพสต์  
โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน  
โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*



**พอใจมาก:** นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า สศก. ได้ติดตามผลดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่รอบ 9 เดือน พบว่ามีการบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นแปลงใหญ่ประชารัฐ 512 แปลง จำนวน 31 ชนิดสินค้า ซึ่งเกษตรกรกว่า 90% มีการรวมกลุ่ม และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตร ซึ่งเกษตรกรได้นำความรู้ไปปฏิบัติตาม เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้พันธุ์ดี การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาถูกลง เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ขณะที่ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 84% มีความพึงพอใจมาก.



### จับมือ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลา-โหม จับมือพูดคุยทักทายกับผู้นำศาสนาอย่างเป็นกันเอง หลังลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ประชุมหน่วยงานความมั่นคง ติดตามปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ท่ามกลางการอารักขาขั้นสูงสุด.

# บิ๊กคู่อัยยันได้ พัฒนายังยืน!

## ลงพื้นที่นราธิวาส ยะลาปัตตานีมีผ้า

นายกฯนำคณะลงพื้นที่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ไข ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ขณะที่ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ **★ มีต่อหน้า 6**

### บิ๊กคู่อัยยัน

ยังมีเหตุรุนแรงต่อเนื่อง ที่ จ.ปัตตานี คนร้ายข่มขู่ชิงทรัพย์ไปหาของป่าดับกลางถนน 2 ศพ ด้าน จ.ยะลา ยิงถล่ม ชรบ.ตายคาที่ 1 ศพ และผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บลงมือขณะหนีเข้าป่ากันนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ กลับจากดูแลความปลอดภัยให้กับคนงานก่อสร้างงานของทางราชการ ส่วน จ.สงขลา ลอบวางเพลิงเผาร้านข้าวทอด 2 อำเภอ

นายกฯพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 25 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์

### ☆ ต่อจากหน้า 1

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม.นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม พล.อ.ธีรชัย นาคควาณิช ผบ.ทบ.และคณะเดินทางไปที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเพื่อประชุมหน่วยงานความมั่นคง โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ และรับฟังรายงานสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังและสังเกตการณ์

ทั้งนี้เนื่องจากมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังใช้กำลังทหารเสาะหาขีปนาวุธจาก ร.21 รอ. นำโดย พล.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.ร.21 รอ.รักษาความปลอดภัยขบวนไปในให้กับ พล.อ.ประยุทธ์พร้อมคณะประมาณ 70 นาย ส่วนรอบนอกได้จัดกำลังตำรวจ-ทหาร ทั้งในและนอกเครื่องแบบในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยเต็มพื้นที่

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนร่มเกล้าแสดงลิเกฮูลูและนักเรียนจากโรงเรียนนราธิวาสร้องเพลง "รักกันไว้เถิด" ต้อนรับ ต่อจากนั้น ผวจ.นราธิวาสบรรยายสรุปสถานการณ์ความสับสนในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นประธานสักขีพยานในการมอบโฉนดที่ดินบริเวณเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี จำนวน 800 แปลงให้แก่

ประชาชนในพื้นที่ โดยพล.อ.อนุพงษ์เป็นผู้มอบให้แก่ตัวแทนประชาชน 1 ราย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับชาวบ้านบางตอนว่า ไม่ว่าจะคนไทยพุทธและไทยมุสลิม หรือจะนับถือศาสนาใดทั้งหมดถือเป็นพี่น้องกัน ที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินงานตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องการทำให้ทุกคนมีความสุข ไม่มี ความขัดแย้ง ทำให้ทุกคนมีรายได้พอเพียงและมี งานทำ การที่ตนนำคณะลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อแสดงให้ ทุกคนได้เห็นว่า รัฐบาลมีความตั้งใจและมั่นใจใน การทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะทำให้ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา มีความเจริญรุ่งเรือง มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักความต้องการของประชาชนในพื้นที่ วันนี้เราทุกคนต้องการทำให้พื้นที่ภาคใต้มีการพัฒนา อย่างยั่งยืนมั่นคงและแข็งแรง จึงอยากขอคำสัญญา จากทุกคนให้ร่วมมือกันทำให้พื้นที่ที่มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความสันติสุข การก่อเหตุรุนแรงลดลง จาก การทำงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าความรุนแรงนั้นได้ ลดลงตามลำดับตั้งแต่ปี 2557-2558

นายกฯกล่าวอีกว่าเรื่องในอดีตขอให้วางไว้ และใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเข้ามาดำเนินการ เพื่อยุติความขัดแย้งต่างๆ รวมทั้งความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อีกต่อไป หากเราสามารถร่วมมือกันได้ดีก็จะทำให้เป็นประเทศก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 คือ ทุกคนมีรายได้เพียงพอชีวิตดีขึ้น ขณะนี้มีปัญหาอยู่ อย่างเดียวคือ ความไม่ปลอดภัย จึงอยากขอสัญญา จากทุกคนช่วยกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่แล้ว ตนจะนำทุกอย่างพร้อมสนับสนุนในทุกๆด้าน ทำให้ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและดีขึ้น ใครที่มามีบิดเบือนข้อหาได้เชื่อยืนยันว่าเรื่องทั้งหมด รัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรทอง หรือการบริการสาธารณสุขไปไกลต่างๆ ขอร้องว่าอย่า มองรัฐบาลด้วยความไม่ไว้ใจ

ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังมี เหตุรุนแรงต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อเวลา 01.30 น. วันเดียวกัน พล.ต.ท.เอกชัย วิเชียร รรท.ผกก.สภ.มายอ จ.ปัตตานี รับผิดชอบเหตุยิงกันตายบนถนนลูกรังเชิงเขาบ้าน น้ำใส หมู่ 5 ต.ลุโบะยี่ไร จึงนำกำลังตำรวจ ทหาร เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกลางถนน สพนาย อับดุลเราะห์มาน ดอเลาะ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 5 บ้านน้ำใส ต.ลุโบะยี่ไร กับนายมะรุติง มาเลาะ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่บ้าน เดียวกัน ถูกยิง ด้วยกระสุนปืนเอ็ม 16 เข้าลำตัว และศีรษะพร้อมทั้งคู่ ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน ปืนตกอยู่เกลื่อน 10 ปลอก สอบสวนทราบว่า ช่วง

☆ มีต่อหน้า 15

## บิ๊กคู่อัยยัน

☆ ต่อจากหน้า 6

หัวค่ำผู้ตายพากันไปหาของป่าบนภูเขาในหมู่บ้าน กระทั่งตึกพากันเดินกลับบ้านถึงที่เกิดเหตุถูกคนร้าย ดักจู่ในที่มีดข้างทาง สบโอกาสใช้ปืนสงคราม ยิงถล่มตายพร้อมกัน จากนั้นคนร้ายปลดเอา ปืนพก 9 มม.กับปืนยาวขนาด .22 ของผู้ตายติดมือ หลบหนีไปด้วย คาดกลุ่มก่อความไม่สงบสร้าง สถานการณ์

ที่ จ.ยะลา ร.ต.อ.ณรงค์ชัย เวชนิล รอง สว. (สอบสวน) สภ.บันนังสตา นำกำลังตำรวจ ทหาร ไปตรวจสอบเหตุยิงถล่มกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ภายใตหมู่บ้านกูแบยี่งอ หมู่ 4 ต.บันนังสตา ที่ เกิดเหตุริมถนน พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สี ขาว ทะเบียน ขจล 97 ยะลา ล้มพังเสียหาย มีคราบ เลือดเปรอะระดูจำนวนมาก ริมถนนพบปลอกกระสุน ปืนเอ็ม 16 ตกอยู่จำนวนหนึ่ง ส่วนผู้บาดเจ็บมี 2 คน ถูกนำส่ง รพ.บันนังสตา ก่อนแล้วและเสียชีวิตต่อมา 1 สพทราบบชื่อคือ นายสมาน โสภาพ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 279 หมู่ 4 ต.บันนังสตา และเป็น ชรบ.ถูกยิงเข้าลำตัวหลายนัด ส่วนผู้บาดเจ็บคือ นาย อาแซ นิแข็ง อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 4 ต. บันนังสตา และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บันนังสตา ถูกยิงเข้าลำตัวอาการสาหัสถูกส่งต่อที่ รพ.ศูนย์ยะลา สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายและผู้บาดเจ็บ พากันนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากตรวจ สถานที่ให้ควมคุ้มครองแรงงานก่อสร้างโครงการ ที่ได้รับงบประมาณมาจากทางราชการท้ายหมู่บ้าน กูแบยี่งอ มุ่งหน้ากลับบ้านถึงที่เกิดเหตุคาดถูกกลุ่ม ก่อความไม่สงบซุ่มยิงถล่มตายเจ็บ

ด้าน จ.สงขลา พล.ต.ต.เดชธนา ทองสุวรรณ สว. (สอบสวน) สภ.สะบ้าย้อย รับแจ้งตอนตีสองว่า เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านเลขที่ 53/3 บ้านปลายนา หมู่ 4 ต.คูหา จึงนำกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ของนายห้วม พงษ์รักไทย เปิดเป็นร้านขายของชำ เพลิงลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดนาน 1 ชม. จึงสงบ เพลิงไหม้ทรัพย์สินเสียหายยับ เวลาไล่เลี่ย กันเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวไม้ชั้นเดียวเลขที่ 54 กับเลขที่ 54/1 หมู่ 1 ต.ลำไพล อ.เทพา เปิดเป็น ร้านขายของชำสองคูหา ตั้งอยู่ติดกับห้างโลตัส เอ็กซ์เพรส มีนางถนอมศิลป์ ขวัญเพชร อายุ 63 ปี เป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดนาน 1 ชม. จึงคุมเพลิงไว้ได้ เพลิงไหม้เสียหายยับเช่นกัน คาดทั้งสองแห่งกลุ่มก่อความไม่สงบลอบวางเพลิง เพื่อสร้างความปั่นป่วน

# ไฟเขียวสามเหลี่ยมมั่นคงเมืองต้นแบบชายแดนใต้

นราธิวาส • “ประยุทธ์” ยกคณะชุดใหญ่ ลง จ.นราธิวาส มอบโฉนดที่ดินเทือกเขาบูโด พร้อมประชุมหน่วยความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ ยันยึด กม.ดูแลความสงบเรียบร้อย วอนอย่าพึ่งพวกบิดเบือนไฟเขียวรับข้อเสนอ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จากภาคธุรกิจในพื้นที่ สร้างเมืองต้นแบบพัฒนา ศก. สังภาพพัฒน์รับลูกชงเข้า ครม.เห็นชอบ ด้าน “สงขลา” เกิดไฟไหม้พร้อมกัน 2 จุดกลางดึก จนท.เร่งตรวจหาสาเหตุ

เมื่อวันจันทร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

อ่านต่อหน้า 10

## ไฟเขียว

รมว.มหาดไทย, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน, นางอรชภา สีนุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ, พล.อ.ธีรชัย นาคควานิช ผบ.ทบ., พล.อ.อัศวิน เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสธ.ทบ. เดินทางลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อประชุมหน่วยความมั่นคง การประชุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบโฉนดที่ดินบริเวณเทือกเขาบูโด-ลุโหวงป่าดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์และคณะได้ประชุมหน่วยความมั่นคง ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พล.ท.วิวิธรรณ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 สรุปรายงานสถานการณ์ต่างๆ ท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยตลอดภารกิจจะใช้เครื่องบิน Embraer ของกองทัพบกเดินทางไปสนามบินบ้านทอน นราธิวาส ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ AW139 Agusta Westland

มายังพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์

นอกจากนี้ ยังใช้ทีมทหารเสือราชินี จาก ร.21 รอ. นำโดย พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.ร.21 รอ. รักษาความปลอดภัยวงในให้ นายกฯ และคณะ ประมาณ 70 นาย ส่วนในพื้นที่ที่มีการระดมตำรวจ ทหาร ทั้งในและนอกเครื่องแบบดูแลรักษาความปลอดภัย เนื่องจาก การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นคณะใหญ่

เวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะเดินทางมาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนักเรียนจากโรงเรียนร่มเกล้าแสดงลูกเสือ และนักเรียนจากโรงเรียนนราธิวาสร้องเพลง “รักกันไว้เกิด” ต้อนรับ ต่อมา นายกฯ ได้เป็นสักขีพยานในการมอบโฉนดที่ดินอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-ลุโหวงป่าดี ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน จำนวน 800 ราย 1,000 แปลง โดยปีนี้ตั้งเป้าจะมอบให้ 12,000 แปลง และจะให้ครบ 24,000 แปลงในปีหน้า โดยมอบผ่านตัวแทนประชาชนในพื้นที่ 1 ราย โดย พล.อ.อนุพงษ์เป็นผู้มอบ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า เราจะทำให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอ มีความเจริญรุ่งเรือง มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมากการบริหารราชการแผ่นดิน อาจไม่ได้เป็นตามเป้าหมายเพราะเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหามาแล้ว วันนี้เราทุกคนต้องการทำให้พื้นที่ภาคใต้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมั่นคงและแข็งแรง จึงอยากขอคำสัญญาจากทุกคนให้ร่วมมือกันทำให้พื้นที่ที่มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความสันติสุข การก่อเหตุรุนแรงลดลง ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาจะเห็นว่า ความรุนแรงนั้นได้ลดลงตามลำดับตั้งแต่ปี 2557-2558 รัฐบาลต้องการนำเศรษฐกิจที่แข็งแรงมาลงในพื้นที่อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรรม, ปศุสัตว์, การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ, อุตสาหกรรมด้านต่างๆ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เพื่อให้เป็นหนึ่งในอาเซียน จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกัน อย่าให้ต่างประเทศมองประเทศไทยมีแต่ความขัดแย้ง มีแต่ความรุนแรง อยากให้ลบภาพนี้ออกไป ทุกคนต้อง

ร่วมมือกันและช่วยรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลพร้อมจะช่วยเหลือทุกคน ได้กำหนดนโยบายให้ทุกคนอยู่ด้วยความสันติสุข มีรายได้ที่พอเพียง อย่ายให้ใครเข้ามาบิดเบือนทั้งเรื่องการเมือง เรื่องการบริหารประเทศ

“ผมอยากให้พื้นที่ภาคใต้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัญหาสำคัญคือเรื่องของการเรียนการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพารามณตรีและคณะกรรมการบริหารศาสนาในพื้นที่ เชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาดีอยากให้ประเทศเป็นที่ไว้วางใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด” นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันว่า แม้จะมีคนพยายามบิดเบือนแต่ก็ขอให้ทุกคนยึดมั่น รวมทั้งรับรู้ในข้อเท็จจริง รัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างให้เกิดความยุติธรรม ยึดหลักกฎหมายสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและพื้นที่ ซึ่งไม่ว่าใครจะบิดเบือนอย่างไรก็ขอให้ฟังข้อเท็จจริงจากรัฐบาล เราจะฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ขอให้ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เรื่องในอดีตขอให้อภัยไว้ และใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเข้ามาดำเนินการเพื่อความขัดแย้งต่างๆ รวมทั้งความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อีกต่อไป

ต่อมาเวลา 13.45 น. พล.อ.ประยุทธ์พร้อมคณะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบ.ต.)

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอบ.ต. ได้นำเสนอผลการหารือร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้, นักธุรกิจ, นักลงทุน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมกันให้แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภาณุระบุว่า ข้อเสนอเรื่องโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีอัตลักษณ์ประจำ สอดคล้องกับศักยภาพของความเป็นเมืองในปัจจุบัน เป็นเมืองต้นแบบแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างไปตามศักยภาพ แต่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ เมืองหนองจิก จ.ปัตตานี

เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน มุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย วิสาหกิจชุมชน การเกษตร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างชุมชนที่ประกอบอาชีพสนับสนุนพื้นที่การพัฒนาหลัก เช่น นำอาชีพในท้องถิ่นมาต่อยอดขยายผล เช่น ตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร, มีการทำการตลาดแบบอี-มาร์เก็ตเชื่อมโยงเมืองอื่นๆ

เลขาฯ คอบ.ต.ระบุน ในส่วนเมืองเบตง จ.ยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย, วิสาหกิจชุมชน, การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเอง และการค้าขายชายแดนข้ามแดนประเทศมาเลเซียสู่เมืองปีนังและเมืองเประ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการสร้างต้นแบบของความมั่นคงทางพลังงาน ส่วนเมืองสุโงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนา การค้าข้ามแดน ประเทศมาเลเซีย และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง มุ่งส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่ สร้างธุรกิจรุ่นใหม่ การเชื่อมโยงไปยังวิสาหกิจชุมชนใช้การค้าเป็นการขับเคลื่อนตามแนวคิด สามเหลี่ยมประชาธิรัฐ เป็นกลไกการทำงาน โดยผลักดันให้มีการลงทุนขนาดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ได้เห็นชอบตามที่ คอบ.ต.เสนอ ในส่วนของข้อเสนอเงื่อนไขของภาคเอกชนเพื่อจูงใจธุรกิจขนาดใหญ่และเอกชนที่มีศักยภาพ นายกฯ รับข้อเสนอ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวบรวมข้อเสนอแล้วนำเสนอผ่านสำนักส่งเสริมการลงทุนให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เรียบร้อย ครอบคลุมภาพรวมใหญ่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 4.0 พร้อมทั้งให้พิจารณาปัจจัยภายนอกและผลกระทบที่จะตามมาจากการดำเนินโครงการให้รอบด้าน

“รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ แต่ต้องดูงบประมาณและรายได้ของประเทศเป็นหลัก เพราะ

รัฐบาลต้องการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด สำหรับการลงทุนต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนในการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนของรัฐบาล โดยนายกฯ เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้โดยเร็วให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี 2560” แหล่งข่าวระบุ นอกจากนี้ นายกฯ เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการทำงานตามแนวคิด “สามพลังประชารัฐ” ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน ซึ่งประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงประชาชน โดยเฉพาะลูกหลานในอนาคตที่จะมีงานมีการทำ สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ไม่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างบ้านต่างเมือง ส่วนข้อเสนอของจังหวัดนราธิวาส เรื่องการเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเกะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง นายกฯ เห็นชอบให้เร่งดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อให้ทันเปิดใช้ในปี 2560

อย่างไรก็ดี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ชายแดนใต้ ช่วง 02.00 น.วันที่ 25 ก.ค. ได้เกิดเหตุไฟไหม้ในเวลาไล่เลี่ยกัน 2 จุดในพื้นที่ อ.เทพา กับ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยจุดแรกเกิดขึ้นประมาณตี 2 ที่บ้านเลขที่ 54 และ 54/1 ม.1 ต.ลำไพล อ.เทพา เป็นร้านขายของชำขนาดสองคูหา ลักษณะเป็นบ้านไม้ตั้งติดอยู่กับห้างโลตัสเอกซ์เพรส มีนางณอมศิลป์ ขวัญเพชร อายุ 63 ปีเป็นเจ้าของ โดยไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งสองหลัง

จุดที่ 2 เกิดขึ้นเวลาประมาณ 02.30 น. ที่บ้านเลขที่ 53/3 บ.ปลายนา ม.4 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย ซึ่งเป็นร้านขายของชำสองคูหา ลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ของนายท้วม พงษ์รักไทย ได้รับความเสียหายทั้งสองหลัง

จากการตรวจสอบเบื้องต้นอาจเป็นการลอบวางเพลิงโดยใช้ระเบิดเพลิง ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบเพื่อสร้างสถานการณ์เชื่อมโยงกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด.

## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แผนที่ Agri-Map พร้อมชู “ชัยภูมิ” เป็นจังหวัดต้นแบบ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรที่ไม่เหมาะสม โดยใช้ Agri-Map ในพื้นที่ ต.ชัยน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map ซึ่งเป็นแผนที่เกษตรที่บ่งบอกสภาพดิน แหล่งน้ำ โรงงาน ตลาด และโลจิสติก เป็นต้น โดยจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้บริหารนโยบายที่จะใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีการทำการเกษตรที่ถูกต้อง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ ตลอดจนในระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อนกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตรของไทย โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ Agri-Map ครอบคลุมจังหวัดทั่วประเทศและได้ส่งมอบและสื่อสารทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดแล้ว

ทั้งนี้ ในแผนที่ Agri-Map จะมีทั้งข้อมูลเรื่องดิน น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในการทำการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องดิน ใน Agri-Map จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1. การทำการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง 2. การทำการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมน้อย และ 3. การทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จึงได้บูรณาการการทำงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยมุ่งหวังจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนฯ เป็นแผนระยะยาว 10 ปี

โดยในปี 2559 - 2560 จะเป็นช่วงของการเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยน โดยจะเร่งดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก่อนเป็นลำดับแรก พร้อมกับต้องดูถึงความต้องการทางการตลาดของสินค้าเกษตรในพื้นที่นั้นๆ ประกอบด้วย

โดยในปี 2559 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุทัยธานี และได้ดำเนินงานที่จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดแรก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินั้น มีพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมสำหรับข้าวจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้ปรับลดทั้งหมด เนื่องจากทั้งประเทศปรับลดเพียง 0.57 ล้านไร่ จึงปรับลดเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนพืชหลัก 3 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา และอ้อยโรงงาน อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเหมาะสม และสามารถปรับเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ เช่น มันสำปะหลังที่ผลผลิตน้อยเนื่องจากไม่ค่อยมีน้ำสามารถทำระบบน้ำหยดช่วยได้ นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นอ้อย เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมียังมีโรงงานน้ำตาลตั้งใหม่มีความต้องการอ้อยจำนวน 158,000 ไร่ อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนไม่เลี้ยงปลูสัตว์ และทำประมงอีกด้วย นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 มาสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในจังหวัดที่มีความพร้อมจะดำเนินการประมาณ 49 จังหวัด

ความร่วมมือของเกษตรกรถือเป็นสิ่งสำคัญ

ต่อการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยเกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ในขณะเดียวกันภาครัฐต้องมีปัจจัยในการสนับสนุน อาทิ พันธุ์ปลา โค-กระบือ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเตรียมเสนอของบประมาณดำเนินการและกำลังจัดทำแผนระยะยาวต่อไป โดยหวังว่าจะเป็นการยกระดับให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากทีกรมพัฒนาที่ดินได้รวบรวมข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกับกรมชลประทาน จัดทำแผนที่ Agri-Map ครอบคลุมจังหวัดทั่วประเทศและได้ส่งมอบพร้อมทั้งทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดแล้วนั้น ล่าสุดกรมฯกำลังรวบรวมข้อมูลน้ำและแผนการพัฒนาแหล่งน้ำอีก 5 ปีข้างหน้าจากกรมชลประทาน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้บริหารนโยบายในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการปรับปรุงแผนที่ให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร.

# ปักป้ายยึดที่ดินสปก.อุดรฯ

โพสต์ทูเดย์ - ส.ป.ก.อุดรธานี ปักป้ายยึด ส.ป.ก. 9 แปลง เกือบ 7,000 ไร่ พบนายทุนหัวใสขายที่ ส.ป.ก.ไร่ละ 6 หมื่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณทล ดันติเมฆิน ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ หมู่ 5 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เพื่อปักป้ายยึดที่ดิน ส.ป.ก.แปลงที่ 3356 เนื้อที่ 905.42 ไร่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559

นายบุญเลิศ หอมทวน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหาดสถาพร ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เปิดเผยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมมีชาวบ้านครอบครองอยู่ ต่อมาเมื่อนายทุนจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เข้ามากว้านซื้อเพื่อปลูกอ้อย คิดเป็นพื้นที่นับพันไร่ แต่เมื่อป่าแปรสภาพเป็นไร่อ้อยไปหมดแล้ว ชาวบ้านได้ซื้อที่ดินต่อจากนายทุนรายดังกล่าวเพื่อเป็นที่ดินทำกิน เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก ในราคา 6 หมื่นบาท/ไร่ โดยใช้วิธีผ่อนชำระ ซึ่งปัจจุบันยังมีชาวบ้านที่ซื้อที่ดินจากนายทุนยังคงทำกินในพื้นที่ดังกล่าว 20-30 แปลง

นายทองอินทร์ หาญจรรยา นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ทมนางาม กล่าวว่า ที่ดิน ส.ป.ก.แปลง 3356 ที่มีการติดประกาศยึดคั้นนั้น เดิมถูกครอบครองโดยนายทุนทำไร่อ้อยรายหนึ่ง และเคยมีโรงงานหีบอ้อยอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ โดยนายทุนลงทุนปักเสาพาดสายไฟเข้าไปในที่ดินแปลงนี้ด้วย ด้าน นายณทล กล่าวว่า ขณะนี้เป็นขั้นตอนติดประกาศเพื่อให้ผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงตัว หากผู้ครอบครองมีคุณสมบัติถูกต้องก็ให้ทำกินต่อ แต่หากไม่มีเอกสารสิทธิใด ทาง ส.ป.ก.จังหวัดอุดรธานีจะนำมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอที่ดินทำกินในพื้นที่ จ.อุดรธานี ซึ่งมีประมาณ 6,000 ราย นายชยาวุธ กล่าวว่า ทางจังหวัดและ ส.ป.ก.จังหวัดอุดรธานี จะปักป้ายประกาศเพื่อให้ ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไปใน จ.อุดรธานี ให้เสร็จในวันที่ 25 ก.ค.นี้ เพื่อให้ผู้ครอบครองมาแสดงตัวพร้อมเอกสารสิทธิอื่นๆ ที่ดีกว่ามาแสดงใน 15 วันนับแต่ติดประกาศ จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วัน โดยใน จ.อุดรธานี มีพื้นที่เป้าหมาย 9 แปลงใน 4 อำเภอ พื้นที่รวม 6,859 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นแปลงที่ทำเกษตร และไม่มี การนำที่ดินปลูกสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ท จึงไม่น่าหนักใจนัก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 26 ก.ค.นี้ จะเชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4-5 หน่วย

งาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คสช. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ 25 จังหวัดเป้าหมาย เพื่อมาหารือแผนปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่และพัฒนาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้คืนจากคำสั่งมาตรา 44 ให้ชัดเจน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.ที่ถูกนายทุนกว้านซื้อและถือครองตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป พบว่ามีสวนส้ม 2 แปลงที่เข้าข่ายจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ยึดที่ดิน ส.ป.ก.คืนได้ คือ 1.สวนส้มทรายทอง ของบริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร ต.บ้านหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ และในพื้นที่ ต.เวียง ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ 2.สวนส้มธนาธร ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ถูกกว้านซื้อลักษณะนี้อีกมาก

อย่างไรก็ดีในวันเดียวกัน ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) 100 คน นำโดย นายสุรพล สงฆ์รักษ์แกนนำ สกต. เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย ผ่านนายอำเภวย ปะติเส ที่ปรึกษา รรมว.เกษตรฯ เพื่อขอความเป็นธรรมไม่ขับไล่คนจนออกจากที่ดิน ส.ป.ก. เพราะจะทำให้ชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกิน และที่ผ่านมาชาวบ้านได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่อาศัยทำกินในที่ดินดังกล่าวนับพัน





คน ซึ่งนายอำเภอ ระบุว่า จะลงพื้นที่ไปติดตามข้อเท็จจริงในวันที่ 5 ส.ค.นี้ นายสุรพล กล่าวว่า สหพันธ์ฯ ได้มายื่นหนังสือเพราะขณะนี้มีความมั่นใจเตรียมเข้ายึดที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตสวนป่าลุ่มของบริษัท จิวกิ้งจิวพัฒนา ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ 700 ไร่ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มกว่า 70 คนได้เข้าไปจับจองเป็นที่ดินทำกินตั้งแต่ปี 2551 หลัง ส.ป.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินคดีกับบริษัท จิวกิ้งจิวพัฒนา ฐานครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.

ขณะที่ นายระเมียน จันทรดำ อดีตนายก อบต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุดรดิตรต์ กล่าวว่า ต้องการให้ ส.ป.ก.จังหวัดอุดรดิตรต์ เข้ามาตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.

บริเวณ หมู่ 1 ต.นาอิน ซึ่งตรงข้ามกับหมวดทาง อ.พิชัย เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่มีข้อสงสัยว่าการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ เพราะมีญาตินักการเมืองและกลุ่มนายทุนเข้ามาถือครองที่ดิน ส.ป.ก.เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบว่าที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีการจัดสรรไปแล้วเฉพาะพื้นที่รายนั้น มีการบุกรุกในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นด้วย โดยบุกรุกเข้าไปในเขตภูเขาบริเวณถนนสาย 11 หรือสายอุดรดิตรต์-พิษณุโลกในหลายจุด

“เมื่อ 4-5 เดือนก่อน ทหารลงตรวจ สอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและเขตป่าที่อยู่ใกล้กับที่ดิน ส.ป.ก. แต่แล้วเรื่องก็เงียบหายไป” นายระเมียน กล่าว

### ปักป้ายยึดสปก. :

ชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี นภดล ตันติเมสิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ชัยวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ปักป้ายประกาศยึดที่ดิน ส.ป.ก.แปลงที่ 3356 เนื้อที่ 905.42 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหาดสภาพร หมู่ 5 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยที่ดิน ส.ป.ก.แปลงดังกล่าวเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย 9 แปลง เนื้อที่รวม 6,859 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดอุดรธานีได้เข้าไปปักป้ายยึดตามคำสั่งมาตรา 44 เมื่อ 25 ก.ค. 2559 ขณะนี้ปัจจุบันมีชาวบ้านเข้าอาศัยทำกินในที่ดินดังกล่าว โดยซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ต่อจากนายทุนที่ที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ไปปลูกอ้อยเมื่อ 10 ปีก่อน

## เร่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรไทย สมาร์ทฟาร์มเมอร์ทางรอดวันนี้



ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งภารกิจนี้ถูกจัดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย ระหว่างปี 2560 - 2564 รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เป็นเป้าหมายเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นสร้างรากฐานที่เข้มแข็งแก่ภาคเกษตร ด้วยการพัฒนาเกษตรกรในทุกช่วงวัย ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม/องค์กร และชุมชน ให้ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายด้านการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปทำงานในลักษณะการให้บริการความรู้ด้านต่างๆ กับพี่น้องเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของทุกอำเภอ เน้นขยายผลทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน



ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรเร่งขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer โดยการบริหารจัดการกลุ่มขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วมเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางการพัฒนา และจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตมาคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ทางกระทรวง

ได้ประสานให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามามีบทบาทในการดูแลกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มผู้เกษตรกร ระยะเวลาการจัดตั้งนาน 60 ปี ซึ่งปี 2559 มีกลุ่มผู้เกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 5,887 กลุ่ม สมาชิกผู้เกษตรกรจำนวน 165,557 ราย มีจำนวนที่ปรึกษาผู้เกษตรกรจำนวน 8,557 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระยะเวลาการจัดตั้งนาน 40 ปี

ปีนี้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 19,151 กลุ่ม สมาชิกแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 479,822 ราย และกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

ระยะเวลาการจัดตั้ง 15 ปี โดยมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จำนวน 9,564 กลุ่ม สมาชิก จำนวน 268,656 ราย ซึ่งการพัฒนา Smart Farmer มี



เป้าหมายต้องการให้เกษตรกรทั่วประเทศ ได้ยกระดับมาตรฐานให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เป็นเพื่อนคู่คิดคอยให้คำปรึกษา การเป็นเกษตรกรต้องมีรายได้จากภาคการเกษตรไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปีต่อครัวเรือน นี่คือคุณสมบัติของ Smart Farmer ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด ซึ่งจากการสำรวจในปี 2558 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกร

จำนวน 6.86 ล้านราย มีครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer เพียง 623,560 ราย (คิดเป็นร้อยละ 9.08) และครัวเรือนเกษตรกรที่เหลือ จำนวน 6.24 ล้านราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ

(คิดเป็นร้อยละ 90.92)ดังนั้น จึงต้องเร่งปรับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Group ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

“ทั้งนี้การปฏิรูปภาคการเกษตรจะสำเร็จได้ ต้องให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก ผ่านการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ โดยขยายผลการทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน”.

# เกษตรกรได้ร้องยกเว้นยึดที่สปก.

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ร้อง "ฉัตรชัย" ขอยกเว้นขับไล่พื้นที่ที่ ส.ป.ก.ตามคำสั่งคสช. เหตุเข้าครอบครองที่ดินต่อจากนายทุนสวนปาล์มที่ถูกศาลสั่งให้คืนที่ หวั่นกว่าพันครอบครัวไร้ที่ทำกิน แนะแยกให้ชัด "นายทุน-เกษตรกร" ด้าน "ฉัตรชัย" ถกทหารวันนี้ เดินหน้ายึดคืนพื้นที่ปูดนายทุนครอบครองเกิน 500 ไร่ เริ่มกระจายที่ดินให้น้อมินี

บ่ายวานนี้ (25 ก.ค.) นายสุรพล สงฆ์รักษ์ ตัวแทนสหกรณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกขอความเป็นธรรมต่อพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษา

รัฐมนตรี รับจดหมายแทน โดยนายอำนาจ กล่าวว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร โดยในวันที่ 5 ส.ค. จะลงพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่ของบริษัทจิวทังจิวพัฒนา จำกัด ใช้ประโยชน์ในการปลูกสวนปาล์ม ใน ต.ไพรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และ ต.เขาหิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รวม 1,434-2-33 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ฟ้องขับไล่ และคำพิพากษาถึงที่สุดบริษัทต้องคืนพื้นที่ดังกล่าวให้ ส.ป.ก. นำมาจัดสรรใหม่ แต่ยังไม่ทันได้คืนเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าไปครอบครองทำการเกษตร โดยไม่ได้รับ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

## เกษตรกร

การอนุญาตจากส.ป.ก. จึงเกรงว่าการยึดพื้นที่ดินตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะกระทบเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรได้ร้องยกเว้นยึดคืนที่สปก.

นายสุรพล กล่าวว่าสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่มีสมาชิกประมาณ 200 คน ทำกินบนพื้นที่ประมาณ 660-700 ไร่ ร้องขอความเป็นธรรมในที่ดินทำกินเพราะคำสั่งคสช. ในการให้เกษตรกรหรือคนจนออกจากที่ดิน จะส่งผลกระทบร้ายแรงที่ไม่มี ความมั่นคง ไม่มีรายได้ที่แน่นอน แม้จะให้มีการขอร้องจัดสรรที่ดินใหม่ เพื่อรอการจัดสรรที่ดิน แต่ก็ถือเป็นความย้อนแย้งและทำลายเกษตรกร สุดท้ายคนจนก็เข้าไม่ถึงที่ดินตามเป้าหมายของรัฐบาล

"เกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม จึงขอความเป็นธรรมโดยขอให้มีการประกาศของส.ป.ก. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ชัด และให้ยกเว้นเกษตรกรหรือคนจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน

ยันไม่เจตนาขัดขืนแต่ไร้ที่ดินทำกิน

ทั้งนี้ ชาวบ้านไม่มีเจตนาขัดขวาง แต่การอยู่ในที่ดินของส.ป.ก. เป็นความจำเป็นเพราะเกษตรกรไม่มี

ที่ดินประกอบอาชีพเราไม่มีเจตนาครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้รับการแนะนำจากเลขาธิการ ส.ป.ก.ในสมัยนั้น ให้ตั้งสหกรณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด หรือสกต. เพื่อรวบรวมที่ดิน และการเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินนี้ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่ได้ใช้แนวทางบริหารจัดการที่ดินแบบสิทธิร่วมของชุมชนห้ามซื้อห้ามขาย แต่ถ่ายโอนเป็นมรดกได้ สอดคล้องกับกฎหมาย ส.ป.ก. นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา สกต. ได้ขอเช่าพื้นที่นี้จาก ส.ป.ก. แล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณา"

ดังนั้นจึงขอความเป็นธรรมให้แก่ไขเพิ่มเติมในประกาศของ ส.ป.ก. ฉบับที่ 12/2559 โดยให้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันหรือยกเว้นไม่ให้เกษตรกรหรือคนจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. มาก่อนที่จะมีประกาศใช้คำสั่ง คสช.ที่36/2559 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา ขอให้ยอมรับว่าพื้นที่ใดๆ ของส.ป.ก. ที่มีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นพื้นที่ที่อยู่ในกระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว โดยหลักเกณฑ์การจัดที่ดินต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่ **หวั่นพันครอบครัวไร้ที่ดินทำเกษตร** กรณีที่ดิน ส.ป.ก. ให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปให้กับสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการให้กับสมาชิกได้ใช้ทำการเกษตร โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าครอบครัวละ 11 ไร่ รวมที่อยู่อาศัยภายใต้หลักสิทธิร่วมของชุมชนหรือสถาบันเกษตรกร

ทั้งนี้ รัฐบาล หรือคสช. รวม

ทั้ง ส.ป.ก. ที่ใช้คำสั่ง คสช.กรณีการยึดพื้นที่ดินนั้นต้องแยกแยะระหว่างนายทุนกับเกษตรกรและคนจนไม่ให้ได้ที่อยู่มาก่อนไม่ได้รับผลกระทบ โดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง ซึ่งจะทำให้เกษตรกร ชุมชนคลองไทรพัฒนา และชุมชนอื่นๆ ที่ตกอยู่ภายใต้ประกาศ กว่า 1,000 ครอบครัว กลายเป็นคนไร้ที่ดินทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาชีพที่มั่นคง ขาดรายได้และกลายเป็นปัญหาของสังคมในที่สุด

## ถกเดินหน้ายึดคืนที่ดินวันนี้

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ในวันที่ 26 ก.ค. นี้ จะมีการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่พัฒนาและจัดสรรพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามคำสั่งคสช. 36/2559 โดยมีพล.อ. ฉัตรชัยเป็นประธาน พร้อมด้วยแม่ทัพภาคทุกภาคเข้าร่วมประชุมด้วย

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่าหลังจากมีคำสั่งคสช. ขณะนี้นายทุนและผู้มีอิทธิพลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป และกลุ่มที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. เมื่อถือครองตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป เริ่มกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ให้น้อมินีที่ตัวเองเตรียมไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการใช้ฝ่ายความมั่นคงและทหารเข้ายึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44

โดยส.ป.ก.ได้ทำหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัดไม่ให้เข้าไปร่วมกระทำการหรือช่วยเหลือการก

กระจายสิทธิดังกล่าว เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  
ดีกคณายนุกระจ่ายสิทธิที่ดินไม่ได้  
นายสรรเสริญระบุว่า จากการถ่ายภาพดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.ที่มีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ไปแล้ว พบว่า มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ดิน ส.ป.ก.ผืนใหญ่ๆ มีสภาพผิดปกติ คือไม่ได้ใช้ทำการเกษตร แต่นำมาสร้างเป็นรีสอร์ท โรงแรม โรงงาน และสิ่งก่อสร้าง จึงได้ให้ ส.ป.ก.จังหวัดเข้าไปตรวจสอบ หากเป็นการถือครองโดยมิชอบก็จะสั่งเกษตรกรที่เป็นเจ้าของเดิมคืนสิทธิ ซึ่งจะให้ผู้ครอบครองรายใหม่ต้องคืนพื้นที่ให้ ส.ป.ก. แม้ว่าจะซื้อมาก็ตามเพราะตามกฎหมายผู้ซื้อถือเป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายไม่มีสิทธิผู้ซื้อก็ย่อมไม่มีสิทธิเช่นกัน  
ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรณีที่ดิน ส.ป.ก.ที่ถูกครอบครองโดยนายทุนตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เช่นสวนปาล์มในภาคใต้ สวนส้มในภาคเหนือ ไร่ย่อยในภาคกลาง และสวนยูคาลิปตัสในภาคตะวันออก นายทุนไม่สามารถกระจายสิทธิได้ เพราะไม่มีอำนาจ และหากพบว่าครอบครองมิชอบก็ต้องยึดคืน ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างขับไล่และอยู่ในศาล ตรงนี้จะไม่ก้าวล่วง

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: อังคาร 26 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14016

Col.Inch: 12.90 Ad Value: 14,190

หน้า: 7(ล่างขวา)

PRValue (x3): 42,570

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ซับเคลื่อน Agri-Map



## ซับเคลื่อน Agri-Map

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดงาน "ปฏิบัติการซับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ปีงบประมาณ 2559" นำร่องจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้



**วอนอย่าไล่ที่** : ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) นำโดย สุรพล สงฆ์รักษ์ แกนนำ สกต. เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอความเป็นธรรมไม่ขับไล่คนจนออกจากที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งเดิมเป็นส่วนป่าสัสมของบริษัท จีวักงษ์พัฒนา พื้นที่ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากชาวบ้านได้เข้ามาทำกินตั้งแต่ปี 2551